



ผลการสำรวจตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ระหว่าง ชปท. และนักธุรกิจ ในภาคใต้

(Economic/Business Information Exchange Program)

ไตรมาส 2 ปี 2551

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ในไตรมาส 2/2551 จำนวน 17 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง 3 ราย ประมง 2 ราย ปาล์มน้ำมัน 2 ราย การท่องเที่ยว 3 ราย การค้า 3 ราย อสังหาริมทรัพย์ 3 ราย และสถาบันการเงิน 1 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ในไตรมาส 2 ปี 2551 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบของราคาน้ำมันและราคาสินค้าหมวดอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้การส่งออกของบางอุตสาหกรรมชะลอตัว อย่างไรก็ตามราคายางพาราและปาล์มน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งภาวะการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันยังขยายตัวดี

สำหรับในไตรมาส 3 เศรษฐกิจ มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งด้าน การบริโภค และการลงทุน เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่ เร่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยัง ไม่มั่นคง ส่วนราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งภาวะการ ท่องเที่ยว จะยังคงมีแนวโน้มที่ดี

การบริโภค

ในไตรมาส 2 ปี 2551 ยอดการจำหน่ายรถยนต์ขยายตัวได้ดี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน และ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับการ ท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ยอดการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคกลับชะลอตัวลง เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับ เพิ่มขึ้น ประกอบกับความไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมือง ทำให้ บริษัทผู้ผลิตสินค้า ลดการส่งเสริมการขายลง

สำหรับในไตรมาสที่ 3 ยอดการจำหน่ายรถยนต์มีแนวโน้ม ชะลอตัวลง ทั้งนี้จำนวนลูกค้านำเข้าโชว์รูมและยอดการจองรถยนต์เริ่ม ลดลง จากการที่สถาบันการเงินได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อขึ้น และ เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ โดยการเพิ่มเงื่อนไขการวางเงินค้ำประกันให้ สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการผ่อนชำระ ขณะที่ยอดการจำหน่าย รถจักรยานยนต์น่าจะปรับตัวดีขึ้น จากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังมี ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่หากมีปัจจัยลบอื่นที่ส่งผลกระทบ รุนแรงจนทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่าย และหัน ไปเก็บออมมากขึ้น

การลงทุน

การลงทุนทางด้านก่อสร้างของจังหวัดสงขลา ความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการ คอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพราะมีความสะดวกและเป็น การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ด้วยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กที่มีราคาสูงขึ้นมาก รวมทั้งการที่ ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้นและอัตรา ดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้การก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีมากขึ้น ชั่วคราว เนื่องจากลูกค้าบางส่วน มีความกังวลต่อราคาวัสดุที่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องตัดสินใจสร้างบ้านในช่วงเวลานี้

คาดว่าในไตรมาสที่ 3 การลงทุนทางการก่อสร้างจะอยู่ ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะการก่อสร้างที่มีวงเงินสูง เช่น ธุรกิจอาร์ทเม้นต์ และการลงทุนในการขยายกิจการหรือประกอบ กิจการใหม่ของธุรกิจด้านอื่น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเลื่อนการ ลงทุนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีความชัดเจนมากขึ้น

การส่งออก

ความต้องการจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นยังคงมี ต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกยังเพิ่มขึ้นจากราคายที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าปริมาณการส่งออกจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตาม ส่วนการส่งออกไม้ ยางพาราแปรรูป ยังคงชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดหลักเฟอร์นิเจอร์จะลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประเทศจีนได้หันไปนำเข้าไม้จากประเทศรัสเซียแทน เนื่องจากราคาถูกกว่าไม้ยางพาราของไทย สำหรับการส่งออกแผ่น ไม้ปาร์ติเกิล (Particle Board) ขยายตัวดี เป็นการส่งออกไปประเทศ มาเลเซีย เพื่อนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกในตลาดตะวันออกกลาง ส่วนความต้องการบริโภคสุริมิของตลาดญี่ปุ่น ยังมีต่อเนื่อง และ ความต้องการบริโภคอาหารทะเลกระป๋องจากประเทศในกลุ่ม ตะวันออกกลางยังขยายตัวได้ดี

อุปทาน

เกษตร

ผลผลิตยางยังออกสู่ตลาดไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ประสบกับปัญหาภาวะอากาศที่ แปรปรวน จึงมีการแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ทันส่งมอบตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาด เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ใน ไตรมาสนี้ราคาปาล์มชะลอลดตัวลง

สำหรับการประมงยังคงประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง เป็น ผลจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณสัตว์น้ำลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการ

อุตสาหกรรม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง โดยอุตสาหกรรมยางชะลอตัวจากวัตถุดิบยางที่ออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 เนื่องจากราคาไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบมีราคาสูง ในขณะที่ราคาขายไม้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้โรงงานชะลอการผลิต โดยแต่ละโรงงานจะผลิตเพียงเพื่อให้คนงานมีงานทำ ส่วนการใช้กำลังการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิล (Particle Board) โรงงาน ส่วนใหญ่ใช้เต็มกำลังการผลิต เนื่องจากราคาไม้ปาร์ติเกิลยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าไม้อื่น ๆ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ส่วนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 เนื่องจากผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ประมาณร้อยละ 60

สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็งและแปรรูป และอาหารบรรจุกระป๋อง ยังขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ถึงแม้จะขาดแคลนวัตถุดิบจากการทำประมงก็ตาม แต่สามารถทดแทนโดยการนำเข้าเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยว

ภาวะการท่องเที่ยวของ อ. สะเดา จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ในไตรมาส 2 ปี 2551 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 15 โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวใน อ. สะเดา ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 จะเป็นชาว

มาเลเซีย ขณะที่สัดส่วนนักท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเป็นคนไทย ร้อยละ 65 ชาวต่างชาติร้อยละ 35 เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นศูนย์กลาง ของการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ เช่น สตูล ลังกาวิ ทำให้ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักมากขึ้น ประกอบกับราคา ที่พักไม่สูงมากนัก

การเงิน

ในครึ่งปีแรก 2551 ขอดเงินให้สินเชื่อของธนาคารยังขยายตัว ตามเป้าหมาย ส่วนทางการด้านการชำระหนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่า อัตราการชำระหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด จะเริ่มเพิ่มขึ้น แต่ ก็ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ธนาคารเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ มากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สำหรับครึ่งปีหลัง คาดว่า สินเชื่อน่าจะชะลอตัว โดยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชน ระมัดระวังในการจ่ายใช้จ่ายมากขึ้น

ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาก จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยราคา สินค้าปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 7 โดยผู้ประกอบการจะทยอยปรับสินค้าเป็นระยะเพื่อ ไม่ให้ผู้บริโภคกระทบมากนัก รวมทั้งผู้ประกอบการต้องสต็อกสินค้า เพิ่มขึ้น เพราะต้องการซื้อสินค้าในราคาเดิม ขณะเดียวกัน สินค้า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากจากราคาเหล็กเส้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นับจากปลายปีที่ผ่านมา และราคาปูนซีเมนต์ที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือน
เมษายน และเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
เช่น ราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้นสูงเช่นกัน ส่วนราคารถยนต์ปรับเพิ่มขึ้นไม่
มากนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทำให้กำไรของธุรกิจลดลง

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือ
ในภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ทั้งนี้
เนื่องจากราคายางที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยาง
แทน ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน ขณะที่
ภาคการค้าและ อสังหาริมทรัพย์จะขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมี
คุณภาพ เช่นงานช่างต่าง ๆ ส่วนการปรับค่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป
ในปีนี้อภาครธุรกิจปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

มิถุนายน 2551